

Lục Yên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

Để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN), huyện Lục Yên triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất phát triển. Đồng thời, có nhiều chính sách thu hút dự án sản xuất mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Theo đó, huyện đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, phát triển CN, TTCN theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các DN ổn định và đẩy mạnh sản xuất. Phát huy những lợi thế từ nguồn nguyên liệu lâm, khoáng sản sẵn có tại địa phương, huyện đã, đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở theo hướng đồng bộ. Bên cạnh đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, an ninh trật tự để các DN yên tâm sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thời gian gần đây, các DN đến đầu tư tại huyện ngày một tăng và hết năm 2019, có 158 DN, 47 HTX, trên 300 tổ hợp tác hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực khai thác chế biến công nghiệp, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, xây dựng cơ bản, vận tải, thương mại và dịch vụ...

Xác định, lấy phát triển sản xuất công nghiệp là động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; do đó, Lục Yên khuyến khích, quan tâm,



Sản phẩm tượng đá của huyện Lục Yên được khách hàng trong, ngoài tỉnh đánh giá cao về thẩm mỹ, chất lượng.

tạo điều kiện, ưu tiên cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp có sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, sử dụng nhiều lao động, chế biến sâu các sản phẩm giá trị gia tăng lớn, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường đầu tư vào địa bàn. Thời gian qua, các DN, HTX tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Vậy nên, giá trị sản xuất CN, TTCN tăng mạnh qua các năm và nếu như năm 2015 sản xuất CN, TTCN chỉ đạt 1.026 tỷ đồng thì đến năm 2019 đã đạt 1.790 tỷ đồng, dự ước năm 2020 đạt 1.935 tỷ đồng. Có thể thấy, giai

đoạn 2016-2020, nhiều DN hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ bản và đi vào hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Cùng với sự phát triển của công nghiệp khai khoáng thì việc trồng, khai thác, chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn có sự phát triển mạnh. Với diện tích trên 59.417 ha đất lâm nghiệp, hàng năm, địa phương khai thác và trồng mới từ 1.500 đến 2.000 ha cây lâm nghiệp... Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lục Yên, năm 2019 sản lượng chế biến hàng hóa của địa phương đạt khá cao so với cùng kỳ. Cụ thể, đá Block đạt 90.813 m³; đá Marble đạt 394.500 m²; gạch xây

137.655.000 viên; gỗ ván bóc 206.620 m³; đá xẻ tấm lớn đạt 698.500 m²; đá xẻ tấm nhỏ đạt 890.000 m². Có thể thấy, một số sản phẩm TTCN từng bước tạo dựng được uy tín và có chỗ đứng trên thị trường như: tranh đá quý, các sản phẩm đá cảnh, tượng đá... Tuy nhiên, dù đạt được kết quả tích cực, nhưng thực tế cho thấy, phát triển CN, TTCN của Lục Yên mới đạt kết quả bước đầu, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển CN, TTCN chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư...

Phát huy thế mạnh về lao động, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, khai thác các nguồn lực tại chỗ, thời gian tới, Lục Yên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển CN, TTCN, tạo việc làm cho người lao động, tiếp tục khuyến khích các DN, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, đầu tư các trang thiết bị tiên tiến để tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao... Trong đó, tập trung đầu tư phát triển công nghiệp khai thác và gia công chế tác các sản phẩm từ đá hoa trắng đã được quy hoạch nhằm nâng cao năng lực tận thu khoáng sản, đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, xây dựng tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đầu tư vào cụm công nghiệp trọng điểm; ưu tiên phát triển hạ tầng Cụm Công nghiệp Yên Thế sau khi đã điều chỉnh hợp lý thu hút các DN vào đầu tư, tạo điều kiện để ngành công nghiệp huyện tăng nhanh giá trị sản xuất; tiếp tục lấy phát triển công nghiệp làm khâu đột phá, nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp khai thác, chế biến.

QUANG THIỀU

Đáp ứng kịp thời nguồn vốn

Bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước, ngành ngân hàng, nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Trấn Yên để ra các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể để thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về hoạt động kinh doanh, phục vụ lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và công tác ngân hàng trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Từ chỗ thiếu nguồn vốn kinh doanh, phải vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, đến nay, Ngân hàng NN&PTNT huyện Trấn Yên đã tự lực được nguồn vốn huy động để cho vay đối với các thành phần kinh tế trong huyện mà không phải sử dụng vốn vay của ngân hàng cấp trên, tạo điều kiện từng bước hạ lãi suất cho vay phục vụ các thành phần kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của huyện. Theo đó, nguồn vốn duy trì đã tăng trưởng năm 2015 đạt 439,6 tỷ đồng, hết năm 2019 đạt 905,1 tỷ đồng, tăng 465,5 tỷ đồng, vượt 41,1% so với nghị quyết, tăng gấp 2,06 lần; tiền gửi dân cư đạt 831 tỷ đồng, tăng 423,35 tỷ đồng so với năm 2015.

Trong 5 năm qua, Ngân hàng NN&PTNT huyện Trấn Yên bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương để mở rộng đầu tư, đáp ứng kịp thời vốn cho các thành phần kinh tế; tập trung cho vay các nhu cầu thiết yếu, nhất là cho vay các đối tượng liên quan đến nông nghiệp như: cho vay chăn nuôi gia súc, gia cầm;



Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên.

cho vay chế biến quế, trồng tre Bát độ, dâu tằm, chè... Cơ cấu tín dụng đã có bước chuyển biến tích cực, đúng hướng, phù hợp với kinh tế miền núi, tạo động lực phát triển kinh tế, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng trưởng tín dụng đảm bảo chất lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cho vay an toàn, có hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp dưới 1% trong 4 năm từ 2015-2018 và 1,2% trong năm 2019, giảm 1,8% so với mục tiêu nghị quyết.

Hoạt động cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ tăng nhanh qua các năm. Đến cuối năm 2019, có trên 6.000 hộ vay, dư nợ xấp xỉ đạt 750 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 97% trên tổng

dư nợ. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Ngân hàng đã triển khai thực hiện tốt việc kết nối thanh toán, cung cấp các dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao các tiện ích cho khách hàng và hiệu quả kinh doanh, dịch vụ. Mở rộng các dịch vụ thanh toán; trong đó, chú ý phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, việc thanh toán, phục vụ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn luôn đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Thực hiện phát triển khách hàng sử dụng nhiều gói sản phẩm, dịch vụ có tính liên kết, ổn định, lâu dài nhằm nâng cao các tiện ích cho khách hàng và hiệu quả kinh doanh dịch vụ. Đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước, của khách hàng, tạo niềm tin đối với khách hàng, nâng cao vị thế và uy tín của Ngân hàng NN&PTNT trên địa bàn. Qua đó, đã có 11.430 khách hàng mở tiền gửi thanh toán; 8.003 khách hàng phát hành thẻ; 11.563 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử... Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Ngân hàng NN&PTNT huyện Trấn Yên còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện như hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tặng quà nhân các dịp lễ tết... với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Mặc dù còn khó khăn do nhu cầu vốn đầu tư hiệu quả chưa cao, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... song, phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Ngân hàng NN&PTNT huyện Trấn Yên phấn đấu xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, phát triển thương hiệu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả với phương châm "Phát triển ổn định, bền vững", phấn đấu tổng nguồn vốn huy động đạt 1.500 tỷ đồng trở lên; bình quân giai đoạn năm 2020-2025 tăng 11%/năm; tổng dư nợ cho vay đạt 1.300 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ nợ xấu so tổng dư nợ dưới 2%, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 90% trở lên.

ANH DŨNG